

# Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững

ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH\*

*Theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27-3-1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng cho kháng chiến, kiến quốc. Để triển khai Chỉ thị này, nhân kỷ niệm 1.000 ngày Nam Bộ kháng chiến, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc". Kể từ đó đến nay, các phong trào thi đua yêu nước đã không ngừng phát triển sôi nổi và rộng khắp, động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực lao động sản xuất, chiến đấu, học tập, góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Hiện nay, trước yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, phong trào thi đua yêu nước cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức, tạo động lực thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững.*

## Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước - sự vận dụng và phát triển sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là di sản hết sức quý báu trong kho tàng tri thức dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, là sự vận dụng, kết hợp sáng tạo giữa nhận thức chung về thi đua của các nhà tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin với chủ nghĩa yêu nước chân chính Việt Nam.

Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định, thi đua là hiện tượng xã hội tất yếu, "sự cạnh tranh giữa các cá nhân riêng lẻ với nhau, sự tranh đua giữa tư bản với tư bản, giữa lao động với lao động... được quy thành sự thi

đua dựa trên bản tính con người"<sup>(1)</sup>; "ngay sự tiếp xúc xã hội cũng đã đẻ ra thi đua, cũng kích thích nguyên khí làm tăng năng suất cá nhân của từng người riêng rẽ"<sup>(2)</sup>.

Khi lãnh đạo việc xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, V.I. Lê-nin đã tổng kết thực tiễn, phát hiện và khẳng định thi đua xã hội chủ nghĩa là phương thức xây dựng xã hội kiểu mới. V.I. Lê-nin cho rằng:

\* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

(1) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 1995, t. 1, tr. 773

(2) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: *Toàn tập*, *Sổ 1*, t. 23, tr. 474

“Chủ nghĩa xã hội không những không dập tắt thi đua, mà trái lại, lần đầu tiên, đã tạo ra khả năng áp dụng thi đua một cách thật sự rộng rãi, với một quy mô thật sự to lớn, tạo ra khả năng thu hút thật sự đa số nhân dân lao động vào vũ đài hoạt động khiến họ có thể tỏ rõ bản lĩnh, dốc hết năng lực của mình... Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay, khi chính phủ xã hội chủ nghĩa đang cầm quyền, là phải tổ chức thi đua”<sup>(3)</sup>.

Vận dụng tư tưởng thi đua của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sự kết hợp sáng tạo tư tưởng này với chủ nghĩa yêu nước chân chính, đậm bản sắc Việt Nam và phát triển thành tư tưởng thi đua yêu nước. Người xác định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”<sup>(4)</sup>. Chính từ đây mà thi đua đã trở thành động lực của mọi tầng lớp xã hội, sỹ nông công binh, doanh nhân, nhà nhà, ngành ngành, người người, lấy chính nên tăng công việc hăng ngày để vì yêu nước mà thi đua, càng khó khăn thì càng phải thi đua.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, những phong trào thi đua yêu nước sôi nổi đã lôi cuốn toàn dân và toàn quân tham gia, hưởng ứng tích cực, góp phần tạo nên sức mạnh vô song, đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, là minh chứng vững chắc, khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn.

### Nhìn lại phong trào thi đua yêu nước thời gian qua

Quán triệt, vận dụng sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, ở mỗi một giai đoạn cách mạng, Đảng, Nhà nước ta đã luôn quan tâm xây dựng, ban hành kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua yêu nước phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm phát huy vị trí, vai trò và ý nghĩa to lớn của

phong trào thi đua yêu nước. Trong giai đoạn hiện nay, các chủ trương, chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng ngày càng được hoàn thiện. Luật Thi đua, khen thưởng được Quốc hội khóa XI (kỳ họp thứ 4) thông qua ngày 26-11-2003, có hiệu lực từ ngày 01-7-2004. Sau đó, Luật Thi đua, khen thưởng đã được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2005 và năm 2013. Qua 16 năm thực hiện, Luật đã và đang đi vào cuộc sống. Đặc biệt, Bộ Chính trị đã thông qua Đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 7-4-2014, “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả hơn. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu được thể hiện rõ nét hơn, quyết liệt hơn. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động phối hợp để tổ chức các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng. Các phong trào thi đua yêu nước đã tập trung hướng về cơ sở và người lao động, gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, các phong trào thi đua trọng tâm, nòng cốt do Thủ tướng Chính phủ phát động đã bao quát cơ bản các mặt của đời sống xã hội, được các ban, bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, với nhiều biện pháp, giải

(3) V.I. Lê-nin: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, t. 35, tr. 234

(4) Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 7, tr. 407

pháp phù hợp, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phong trào "*Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới*" đạt nhiều thành tựu to lớn, góp phần đưa *Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020* về đích trước thời hạn gần 2 năm. Các tỉnh, thành phố đã tổ chức phát động phong trào thi đua với nhiều tên gọi, cách làm phù hợp với tình hình thực tiễn, bám sát nhiệm vụ trọng tâm như: công tác quy hoạch; đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế; quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội và môi trường; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tính đến tháng 10-2020, cả nước có 5.358 xã (đạt tỷ lệ 60,3%) đạt chuẩn nông thôn mới và 162 đơn vị cấp huyện (đạt tỷ lệ 24,4%) của 46 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới; có 9 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn được đổi mới, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao.

Phong trào "*Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau*" đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, góp phần tích cực vào thành tựu to lớn trong giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đầu tiên về đích trước mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về giảm nghèo: tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 9,2% năm 2016 xuống dưới 3% vào năm 2020 (theo chuẩn nghèo đa chiều). Kết cấu hạ tầng thiết yếu ở các huyện nghèo, xã nghèo, vùng đồng bào dân

tộc thiểu số được tăng cường. Nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo mang lại hiệu quả thiết thực, như khám, chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo; miễn, giảm học phí, trao học bổng cho học sinh nghèo; hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nghèo; hỗ trợ xây dựng nhà ở, vay vốn tín dụng...

Phong trào "*Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển*" được triển khai tích cực. Nhiều bộ, ngành Trung ương đã thực hiện những biện pháp đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc nghiên cứu, tham mưu xây dựng chính sách, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Các địa phương ban hành nhiều chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, thực hiện cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp; hỗ trợ đào tạo, quảng bá xúc tiến thương mại; tăng cường đối thoại; lắng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động. Cộng đồng doanh nghiệp tổ chức nhiều phong trào thi đua đổi mới quản lý, quản trị doanh nghiệp, nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; bao đảm an toàn lao động, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động, bảo vệ môi trường, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Đặc biệt, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, trong điều kiện rất khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và khủng hoảng, suy thoái kinh tế thế giới nghiêm trọng, nhưng số doanh nghiệp thành lập mới từ năm 2016 đến nay liên tục tăng, năm sau cao hơn năm trước. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới

từ năm 2016 đến tháng 10-2020 đạt 617.533 doanh nghiệp. Theo Tổng cục Thuế, đến thời điểm ngày 19-10-2020, toàn quốc có 799.500 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 41.967 doanh nghiệp (đạt 5,54%) so với thời điểm ngày 31-12-2019.

Phong trào "*Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở*" được các ban, bộ, ngành, địa phương và đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng, bước đầu tạo nên những chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, trách nhiệm, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hằng ngày, góp phần xây dựng nền hành chính văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các ban, bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động, triển khai đã có bước phát triển mới, hướng về cơ sở, các khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo, như phong trào "*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*" với trên 90% gia đình trên toàn quốc tham gia, hơn 16 triệu gia đình đạt danh hiệu "*Gia đình văn hóa*"; phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động "*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*"; phong trào thi đua "*Lao động giỏi, lao động sáng tạo*"; "*Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững*"; "*Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc*"; "*Cựu chiến binh gương mẫu*"; "*Dạy tốt, học tốt*"; "*Vì an ninh Tổ quốc*"; "*Thi đua quyết thắng*"... Đặc biệt,

phong trào xây dựng mô hình "*ATM gạo*", "*Siêu thị hạnh phúc 0 đồng*", các điểm phát khẩu trang miễn phí giúp đỡ những người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và những nghĩa cử cao đẹp, hành động dũng cảm, sẵn sàng xả thân vì đồng bào trong những đợt lũ lụt vừa qua tại miền Trung đã lan tỏa tình người trong khó khăn, thắp sáng truyền thống "tương thân, tương ái" của dân tộc ta.

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt được tôn vinh, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng trong toàn xã hội. Trong 5 năm qua, ngoài việc thực hiện khen thưởng thành tích thường xuyên, chuyên đề, đột xuất, các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực và cơ bản hoàn thành dứt điểm khen thưởng thành tích kháng chiến, đã phong tặng, truy tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 20.334 mẹ; tặng thưởng Huân chương Độc lập cho 8.500 gia đình có người hy sinh trong kháng chiến. Phong trào thi đua trên các lĩnh vực đã tôn vinh 380 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 73 Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

### **Một số hạn chế, yếu kém cần được khắc phục**

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua còn một số hạn chế sau:

Một là, một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu chưa thật sự quan tâm đúng mức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua. Vì vậy, phong trào chưa phát triển đồng đều, liên tục, có nơi còn mang tính hình thức. Một số phong trào thi đua chưa xác định rõ mục tiêu, tiêu chí thi đua cụ thể, nhiều nơi còn lúng túng trong đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức. Việc kiểm tra, đôn đốc và sơ kết, tổng kết chưa thường xuyên, kịp thời.

*Hai là*, công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến tuy có nhiều chuyên biến tích cực, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Các cơ quan truyền thông chưa thường xuyên dành thời lượng tương xứng để giới thiệu, tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Một số nơi chưa quan tâm, tạo điều kiện để các điển hình được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

*Ba là*, việc tăng cường khen thưởng cho cá nhân người lao động, người trực tiếp sản xuất, tập thể nhỏ chưa đồng đều ở các bộ, ngành, địa phương. Trong khen thưởng, cá biệt vẫn có những tập thể, cá nhân được khen thưởng nhưng thành tích chưa thật sự tiêu biểu.

*Bốn là*, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, nhất là cấp cơ sở chưa phát huy hết vai trò tham mưu, tư vấn cho cấp ủy và chính quyền trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, chủ yếu là đề nghị khen thưởng. Đội ngũ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng biến động nhiều, chất lượng đề xuất, tham mưu còn hạn chế.

### **Một số bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức phong trào thi đua yêu nước thời gian qua**

*Thứ nhất*, phong trào thi đua chỉ phát huy được sức mạnh to lớn khi cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu nhận thức rõ và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân cùng phối hợp tổ chức; cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong phong trào; các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, tạo nên sức mạnh tổng hợp. Kiên trì quan điểm “cả hệ thống chính trị làm công tác thi đua, khen thưởng”.

*Thứ hai*, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn liền với lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua có nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu

chi càng rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tế thì hiệu quả phong trào thi đua càng cao.

*Thứ ba*, nơi nào tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng ổn định, có năng lực trình độ, nhiệt tình, tận tụy với công việc, thông thạo chuyên môn, nghiệp vụ để giải quyết thấu đáo những vấn đề thực tiễn đặt ra thì nơi đó, công tác thi đua, khen thưởng được duy trì thường xuyên và được quan tâm đúng mức.

*Thứ tư*, đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu học tập những cách làm hay, mô hình mới thì sẽ đem lại hiệu quả cao, thiết thực.

*Thứ năm*, thực hiện nghiêm túc sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; gắn kết thi đua với khen thưởng. Công tác khen thưởng phải chính xác, công bằng, công khai và kịp thời, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương, theo đúng quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

### **Một số giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới**

Trong 5 năm tới, tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra vào đầu năm 2021, chúng ta cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua trên một số nội dung sau:

*Trước mắt*, tổ chức thật tốt Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Sau Đại hội, các ban, bộ, ngành, địa phương cần phổ biến, tuyên truyền, quán triệt và triển khai

thực hiện tốt những nội dung đã được trao đổi, đề ra tại Đại hội, nhất là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể đề hướng ứng phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Đại hội.

*Hai là*, tiếp tục quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 7-4-2014, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tác dụng to lớn của công tác thi đua, khen thưởng, coi thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

*Ba là*, tiếp tục thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “*Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới*”, “*Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển*”, “*Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau*”, “*Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở*” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân và thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của các ban, bộ, ngành, địa phương.

*Bốn là*, phong trào thi đua cần tập trung về cơ sở và được tổ chức phát động với những hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí thi đua cụ thể.

Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết. Qua các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để khen thưởng kịp thời. Kết hợp tổ chức phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua thường xuyên hằng năm với tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề đề hướng phong trào thi đua vào việc giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, chương trình/đề án trọng điểm, những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề bức xúc mà dư luận và nhân dân quan tâm. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương thức tổ chức các phong trào thi đua hiện nay. Phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan báo chí trong tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội về các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phát hiện, biểu dương, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn xã hội.

*Năm là*, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi đua, khen thưởng, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, hiệu quả và đột phá để đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

*Sáu là*, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trong toàn xã hội, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới. ▢